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Ágæta stjórn LH 

Keppnisnefnd LH hefur fjallað um erindi vegna metastaðfestingar frá Fáki sjá meðfylgjandi gögn,sem 

eru mjög ýtarleg og góð.Mikil umfjöllun fór fram hjá okkur í nefndinni í tölvupósti og nefndarmenn 

ekki sammála um niðurstöðuna. 

Ég leitaða álits Jóhanns Valdimarssonar á tímatökubúnaði sem notaður var en hann er frá Sörla í 

Hafnarfirði.Hanns álit er að búnaðurinn uppfylli allar kröfur sem gerðar eru, en hinns vegar þyrfti að 

lesa út úr honum eftir hvert mót til að staðfesta að allt hafi verið rétt varðandi tímatökuna,það er því 

miður búið að nota búnaðinn eftir þessa notkun þannig að því verður ekki viðkomið. G Snorri ræddi 

við aðila sem sjá um tímatöku fyrir frjálsar íþróttir varðandi vindmælingar,þar er ekkert nema 

vindmælir á staðnum og eftir ákveðnum reglum sem tekið er gilt til staðfestingar á metum. 

Samkvæmt okkar reglum er  hugsanlega teiganlegt hvað þarf,en samkvæmt túlkun og hefð í 

vinnubrögðum nefndarinnar er farið fram á vindmæli við braut,einnig höfum við talið að tímatakan 

ætti að vera með aukatölvu til að geta staðfest að allt sé eins og það ætti að vera,s.b að nú er farið 

fram á að þulur segi að um óstaðfestan tíma sé að ræða og farið verði yfir tímatökubúnaðinn í lokin 

til staðfestingar. 

Samkvæmt meirihluta nefndarinn teljum við ekki hægt að samþykkja meta nema öllum atriðum sé 

fullnægt varðandi mótshaldið,ekki náðist í einn nefndarmann,en hanns afstaða hefði ekki breytt því 

að um meirihlutaálit er að ræða 

Virðingaf.. Siggi Ævarss form Keppnisnefndar LH                 


